

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 15 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 15 năm 2018.

1. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ/ Lê Văn Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 2 – 6

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về hoạt động nghiệp vụ thị trường mở trong giai đoạn khủng hoảng thanh khoản của các tổ chức tín dụng; Hoạt động nghiệp vụ thị trường mở trong giai đoạn giảm mạnh và ổn định lãi suất trong nền kinh tế; Bài học rút ra từ điều hành hoạt động nghiệp vụ thị trường mở.

Từ khóa: Nghiệp vụ thị trường mở; Chính sách tiền tệ; Tổ chức tín dụng

2. Vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị trong ngân hàng thương mại và thực tiễn ở Việt Nam/ Trần Thị Thanh Tú, Đào Phương Đông// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 12 – 17

Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị (HĐQT), theo thông lệ quốc tế, nhằm đánh giá thực tiễn cấu phần HĐQT theo các nguyên tắc về Quản trị công ty của OECD. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số 15 NHTMCP niêm yết (NHNY), trên 93% đáp ứng tốt các tiêu chí về công bố chính sách quản trị công ty, điều lệ hoạt động của HĐQT, trong đó vai trò và trách nhiệm của HĐQT được nêu rõ, tầm nhìn và sứ mệnh hoạt động của ngân hàng cũng được nêu rất rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ có 13,33% các ngân hàng đáp ứng tiêu chí về số lượng các thành viên HĐQT độc lập tại các NHNY, là rất thấp so với thông lệ quốc tế. Việc khảo sát thực tiễn trên các NHNY tại Việt Nam bước đầu đem lại cái nhìn tổng quan về thực trạng này, qua đó làm nổi bật những cơ chế cần phải cải thiện chung như tính độc lập trong Hội đồng, quy định về Bộ quy tắc Đạo đức và ứng xử hay nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT.

Từ khóa: Hội đồng quản trị; Ngân hàng thương mại; Quản trị công ty

3. Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng internet banking ở Việt Nam/ Lê Văn Hình, Nguyễn Trọng Chung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 18 – 24

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định sử dụng internet banking của dân chúng ở Việt Nam từ khảo sát ngẫu nhiên 125 cá nhân từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ý định sử dụng internet banking trong bài viết này là hành vi chấp nhận của khách hàng được nhận dạng bởi các yếu tố giải thích ý định đất đầu sử dụng internet

banking (mới) hay kế hoạch sử dụng thêm internet banking với số lượng và/ hay chất lượng cao hơn của các cá nhân.

Từ khóa: Internet banking; Yếu tố tác động; Ý định sử dụng

4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng/ Trương Công Trứ, Bùi Văn Trinh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 25 – 31

Tóm tắt: Bài viết được thực hiện thông qua 300 quan sát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả phân tích hồi quy mô hình Logit đa thức cho thấy khả năng trả nợ ở mức độ 1, 5 biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của hộ nghèo gồm: Trình độ học vấn, mục đích sử dụng vốn, người phụ thuộc, thu nhập của hộ, tiền tiết kiệm. Khả năng trả nợ ở mức độ 2, các yếu tố có ý nghĩa bao gồm 5 yếu tố ở khả năng trả nợ ở mức độ 1 cộng với dân tộc, mối quan hệ xã hội và lãi suất.

Từ khóa: Khả năng trả nợ; Hộ nghèo; Tỉnh Sóc Trăng

5. Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết ở Việt Nam và một số khuyến nghị/ Đoàn Ngọc Phúc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 32 – 37

Tóm tắt: Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa với nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm 217 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Hà Nội trong giai đoạn 2007-2016.

Từ khóa: Doanh nghiệp niêm yết; Cấu trúc sở hữu; Hiệu quả hoạt động kinh doanh

6. Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc/ Tô Thị Ánh Dương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 47 – 52

Tóm tắt: Những thập kỷ tăng trưởng nhanh là minh chứng cho thành công của Trung Quốc hiện nay đang ở giai đoạn có tính bước ngoặt, những động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh đang suy giảm đến mức nếu không tạo được động lực mới thì nền kinh tế sẽ rơi vào trì trệ, không thể phát triển một cách bền vững. Với những thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường ngày càng lớn, sự cần thiết phải có các cuộc cải cách khác đã trở nên cấp bách đối với Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đã đề ra chủ trương “đi sâu cải cách toàn diện”. Một trong những trọng điểm cải cách kinh tế chính là cải cách hệ thống tài chính – tiền tệ và nội dung bao trùm của tự do hóa tài chính là thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (RMB).

Từ khóa: Tài chính; Quốc tế hóa; Đồng Nhân dân tệ

7. Kinh nghiệm quốc tế về phương thức chi trả tiền gửi được bảo hiểm và khuyến nghị đối với Việt Nam/ Phương Mai// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 53 – 55

Tóm tắt: Chi trả tiền bảo hiểm là một trong những chức năng cơ bản của các hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG), không phân biệt ngầm hay công khai, cấp vốn trước hay cấp vốn sau. Theo định nghĩa về chi trả BHTG của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI): “Chi trả tiền bảo hiểm là một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức BHTG. Theo đó, tổ chức BHTG phải có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền khi một ngân hàng bị cơ quan chức năng tuyên bố đóng cửa”. Theo nguyên tắc 15 – Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển BHTG hiệu quả của IADI tháng 11/2014, các tổ chức BHTG cần có nhiều lựa chọn chi trả để đảm bảo việc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền, giúp duy trì niềm tin công chúng, góp phần ổn định hệ thống tài chính. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về phương thức chi trả BHTG tại một số nước trên thế giới và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Chi trả tiền bảo hiểm; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện